

# เรียนรู้ญี่ปุ่น จากการ์ตูน (ญี่ปุ่น) ตอนที่ 26 การ์ตูนเรื่องสุขชาวโตเอจิ

เรียนรู้ญี่ปุ่นจากการ์ตูนญี่ปุ่น ในวารสาร TPA News เราจะพบกันทุก ๆ 3 เดือน ผมขอเก็บบรรยากาศการท่องเที่ยว การจัดงาน ในรอบ 3-6 เดือนที่แล้วมาเล่าให้ฟังกัน ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา มีงาน Golden Week ถือเป็นการท่องเที่ยวที่ไม่มีการจำกัดการเดินทางเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา การเดินทางจึงคึกคัก สถานที่ท่องเที่ยวเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวและมีการจัดเทศกาลไทยขึ้นที่ โอซากา และกรุงโตเกียว สำหรับกรุงโตเกียว จัดที่เดิมคือ สวนโยโยจิ ใกล้ ๆ กับสถานีรถไฟ JR Harajuku ที่ออกมาเจอศาลเจ้าเมจิ (หมายเหตุ สำหรับคนที่ไม่ได้ไปสถานี Harajuku นานแล้ว ตอนนีสถานีปรับปรุงใหม่แทนสถานีเก่า) ซึ่งเดิมถือเป็นสถานีไม้เก่าสุดในกรุงโตเกียว แต่เนื่องจาก

เริ่มผู้ฝั่ง จึงมีการรื้อถอน และสร้างใหม่ จนเสร็จเมื่อปี ค.ศ. 2020 [1] เมื่อเดินเลยศาลเจ้าเมจิไปเรื่อย ๆ จะพบกับสวนโยโยจิ และที่จัดงานเทศกาลไทยครั้งที่ 23 ปีนี้จัดตรงกับวันที่ 20 – 21 พฤษภาคม 2566 ส่วนตัวคิดว่าจำนวนร้านค้าน้อยลง แต่คนก็ยังแน่นเหมือนเดิม

สำหรับปีนี้พื้นที่ชมเวทีการแสดงเหมือนมีการแจกบัตรคิวด้วย ในปีนี้ก็มีนักแสดงจากนักร้อง นักแสดงหลาย ๆ คน เช่นนักแสดงจาก GMMTV เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีงานเกี่ยวกับไทยหลายงานจัดขึ้นในที่ต่าง ๆ ในประเทศญี่ปุ่น ตัวอย่างเช่น เดือนมิถุนายน มีงานเทศกาลอาหารไทย ครั้งที่ 6 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน ณ สวนโยโยจิ งานเทศกาลไทย ณ เซนได ระหว่างวันที่ 10-11 มิถุนายน ผมเลยนำภาพงานมาให้ชม แต่เพื่อปกป้องสิทธิ์ส่วนบุคคลเลยขอเลือกภาพที่ไม่ติดผู้คนมาให้ชมกัน ส่วนภาพถ่าย ๆ เป็นรูปเกี่ยวกับโปเกมอน ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาผมไปเกม่อนปรากฏในที่ต่าง ๆ ทั้งไอศกรีม และกระจกตรงสนามบินนาริตะเลยนำมาให้ชมกัน



ภาพเทศกาลไทย ณ สวนโยโยจิ



อำพัน เหล่าสุนทร  
นักวิจัยอิสระ



ภาพไปเกม่อน บนไอศกรีม และบนกระຈก สนามบินนาริตะ

### การ์ตูนเรื่องสุขาวดือเวจ

วันนี้ขอยกเรื่องการ์ตูนสุขาวดือเวจ ซึ่งเป็นการ์ตูนที่ออกฉายเป็นอนิเมะในช่วงที่ผ่านมา ในชื่อภาษาญี่ปุ่นที่ว่า 地獄楽 jigokuraku ซึ่งเป็นมังงะที่ลงตีพิมพ์ทาง Shonenjumpplus ช่วงปี ค.ศ. 2018 ถึง 2021 และตีพิมพ์เป็นเล่มทั้งหมด 13 เล่ม มีทั้งหมด 127 ตอน [2]

โดยการ์ตูนเรื่องนี้ มีเนื้อเรื่องในช่วงปลายยุคเอโดะที่เหล่านักโทษประหารได้รับการกิจไปตามหายาไม่แก่ไม่ตาย (Furoufushi 不老不死) บนเกาะทางใต้ หากนักโทษประหารคนใดสามารถนำยาตัวนี้กลับมาได้ จะได้รับการอภัยโทษจากโชกุนในทุกาวา แต่ผู้ที่จะได้รับอภัยโทษจะมีแค่คนเดียว ในการเดินทางครั้งนี้จะมีเพชรฆาตจากตระกูลยามาตะอาซาเอมอน 山田 浅右衛門(やまだ あさえもん) ติดตามไปด้วย หากหลบหนีก็สามารถฆ่าได้เลย ผมขอแนะนำตัวละครหลักชื่อ กาบิมารู ซึ่งครั้งหนึ่งเคยถูกกล่าวหาว่าเป็น

นินจาที่แข็งแกร่งที่สุด ถูกจับ ซึ่ง ยามาตะอาซาเอมอน ซากิริ เพชรฆาต บอกกาบิมารูว่าถ้าเขานำยาไม่แก่ไม่ตายกลับมาจากเกาะที่มีข่าวลือว่าเป็นแดนสวรรค์ อันบริสุทธิ์ เขาจะพ้นโทษ และจะไม่ถูกใครไล่ล่าอีก กาบิมารูเลือกเส้นทางการค้นหา ยานี้เพื่อพบภรรยาที่รักอีกครั้ง บนเกาะลึกลับซึ่งมีสัตว์ประหลาดที่ดูเหมือนสวยงาม แต่น่าสะพรึงกลัวอาศัยอยู่ เนื้อหาของการ์ตูนเรื่องนี้ค่อนข้างรุนแรงทีเดียว ไม่นแนะนำให้เด็กอ่าน โดยบทสรุปแล้วมีกลุ่มนักโทษกลับมายังเอโดะได้ ทำให้ถึงมีหลายคนเป็นกลุ่ม สามารถลองติดตามอ่านได้ในมังงะ

แต่ในบทความนี้จะมาเล่าถึงตระกูลยามาตะ อาซาเอมอนที่มีตัวตนจริง ๆ ตามประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น โดยตระกูลนี้ทำหน้าที่ทดลองดาบ รวมทั้งตำแหน่งเพชรฆาตในสมัยเอโดะ ตระกูลยามาตะอาซาเอมอนเป็นโรนิน (ซามูไรไร้นาย หรือซามูไรพเนจร) แต่เขามีแหล่งรายได้ที่หลากหลาย และร่ำรวยมาก เพราะแหล่งรายได้ที่ใหญ่ที่สุดคือ “ศพ” ตระกูลยามาตะได้รับอนุญาตให้รับศพของนักโทษที่ถูกประหารชีวิต ศพเหล่านี้ส่วนใหญ่ใช้สำหรับทดลอง

ดาบ ญี่ปุ่นในเวลานั้น เป็นเรื่องปกติที่วิธีที่ดีที่สุดในการทดสอบความคมของดาบคือการทดสอบกับมนุษย์

นอกเหนือจากยุคสงครามแล้ว ในสมัยเอโดะที่สงบสุข วิธีเดียวที่จะทดสอบการตัดในเมืองเอโดะคือการถามอาซาเอมอน เนื่องจากจำนวนคนบาปมีไม่มากพอ กับจำนวนดาบที่ขอทดลองตัด ศพที่ถูกตัดจึงถูกเย็บครั้งแล้วครั้งเล่า และศพหนึ่งถูกใช้เพื่อทดลองหั่นด้วยดาบหลายเล่ม นอกจากนี้ยังมีแหล่งรายได้เสริมคือการผลิตยาเม็ดที่กล่าวกันว่าได้ผลในการรักษาอาการไอ โดยใช้ตับของมนุษย์ สมอ งู น้ำดี น้ำดี ฯลฯ เป็นวัตถุดิบ ซึ่งสร้างรายได้มหาศาล

เรื่องราวที่เกี่ยวกับตระกูลนี้เป็นแรงบันดาลใจในการทำหนัง ละคร และการ์ตูนหลายก่อนหน้ามังงะเรื่อง สุขาวดือเวจ โดยแทรกอยู่ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับยุคเอโดะ

อ้างอิง

[1] [https://www.homes.co.jp/cont/town/town\\_00262/](https://www.homes.co.jp/cont/town/town_00262/)

[2] <https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%B0%E7%8D%84%E6%A5%BD>

A5%BD

